

Số: 106 /PGDDĐT-GDMN

Thuận An, ngày 13 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng,
chống bệnh tay chân miệng trong
trường học

Kính gửi: Các trường THCS, TH, MN-MG trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 1441/SGDDĐT-CTTTPC ngày 17/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2020 – 2021;

Căn cứ công văn 609/SGDDĐT-CTTTPC ngày 09/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong trường học.

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do vi rút đường ruột gây ra, lây từ người sang người qua đường tiêu hoá và rất dễ gây thành dịch. Nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước của bệnh nhân và phân của trẻ nhiễm bệnh; lan truyền qua các vật dụng sinh hoạt, đồ chơi của trẻ và qua bàn tay tiếp xúc của người chăm sóc trẻ lẫn bàn tay của trẻ em; bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ở nhóm dưới 3 tuổi; các yếu tố sinh hoạt tập thể như trẻ đi học tại nhà trẻ, mẫu giáo, đến các nơi trẻ chơi tập trung là các yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh.

Trong năm 2020, toàn tỉnh ghi nhận 4.515 ca mắc bệnh tay chân miệng, 01 ca tử vong, để phối hợp phòng, chống bệnh tay chân miệng và đặc biệt là không để bệnh bùng phát, lây lan trong các trường học trên địa bàn tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn triển khai thực hiện một số công việc về công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các trường học, cụ thể như sau:

1. Các trường trung học cơ sở, tiểu học (THCS, TH), các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi sinh hoạt, học tập cho học sinh đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học.

2. Triển khai thực hiện 3 sạch: Ăn sạch, uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là đối với các cô bảo mẫu, cô giáo mầm non, mẫu giáo; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín; phối hợp với cha mẹ học sinh triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm tay chân miệng tại gia đình và cộng đồng.

3. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường bên trong và xung quanh các trường học; thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường, vệ sinh sạch sẽ các nhà vệ sinh, nhà tiêu trong các trường học, tại các cơ sở giáo dục mầm non chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp trẻ mắc bệnh,



thực hiện cách ly, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời; phối hợp xử lý ổ dịch (nếu phát hiện) kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học, phòng chống bệnh dịch bùng phát trong cộng đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS, các cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện đúng nội dung Công văn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Đỗ Huỳnh Kiều

